



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

25 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของสร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง NBT

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำข้อปฏิบัติในช่วงหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือ 1.ติดตามสถานการณ์ ข้อมูล ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการระบาด 2.เลือกบริษัทนำเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้าที่มาตรการป้องกันโรคได้มาตรฐาน 3.วัดไข้และสังเกตอาการตัวเองทุกวัน 4.หากมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น 5.หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด 6.บันทึกประวัติการเข้าออกสถานที่ด้วยแอปพลิเคชัน 7.สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 8.ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ 9.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก 10.รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และ 11.ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงในการท่องเที่ยว เช่น จองคิวผ่านแอปฯ หรือตรวจสอบว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีคนหนาแน่นหรือไม่ ส่วนสถานประกอบการ ควรศึกษาข้อมูลด้านสาธารณสุข จัดการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้รับบริการและพนักงาน บันทึกประวัติการเข้าออกสถานที่ กำหนดให้ผู้รับบริการและพนักงานสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า กำหนดจำนวนผู้รับบริการตามขนาดพื้นที่ 10 ตรม./คน จัดเตรียมสถานที่โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร จัดจุดล้างมือให้ทั่วถึง เพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาด และจัดระบบระบายอากาศให้ถ่ายเท

**สื่อที่นำเสนอ:** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการจัดการสถานพยาบาลที่เป็น Alternative Hospital Quarantine สำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามารักษาตัวในประเทศไทย ว่า กรมฯ ร่วมกับ สมาคมรพ.เอกชน สมาคมคลินิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางระบบกักกันโรคให้ปลอดภัย ได้แก่ 1.ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากประเทศต้นทางภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าไทย 2.ต้องนัดหมายกับสถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาโรค 3.เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานรับรองการเงิน ธรรมเนียมประกันสุขภาพกรณีการติดเชื้อโควิด-19 ประสานงานกับสถานทูตไทยในต่างประเทศ เป็นต้น เมื่อถึงประเทศไทย รพ.ที่รับรักษาจะต้องจัดรถไปรับโดยตรง ลงทะเบียนในระบบติดตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด และส่งเข้าตึกแยกเฉพาะเพื่อรักษาโรคประจำตัวต่อไป ในระหว่างรักษาจะมีการตรวจโควิด-19 อีก 3 ครั้ง หากโรคประจำตัวหายก่อน 14 วัน จะต้องอยู่กักกันโรคในรพ.ต่อจนครบ 14 วัน โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด จากนั้นรพ.จะออกไปรับรองให้และติดตามจนกว่าจะเดินทางกลับเพื่อตรวจหาโควิด-19 อีกครั้งใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับ ทั้งนี้ Medical and Wellness Program มีรพ.เข้าร่วม 98 แห่ง คลินิก 26 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นการรักษามือบุตรยาก ทันตกรรม ความงามและทั่วไป มีผู้ยื่นความจำนงเข้ามาในไทย 423 ราย และผู้ติดตาม 250 ราย รวม 673 ราย เดินทางเข้ามา AHQ แล้ว 166 ราย เป็นผู้ป่วย 90 ราย ผู้ติดตาม 76 ราย หากมีผู้ละเมิดข้อกำหนด ผอ.รพ.และผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบ ส่วนผู้ละเมิดจะมีบทลงโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ. โรคติดต่อ และพ.ร.บ.สถานพยาบาล นอกจากนี้ Medical and Wellness Program อาจมีการกักกันโรคของกลุ่มผู้เดินทางเข้ามาดูแลด้านสุขภาพ (Wellness) ในสถานที่เฉพาะที่เป็นลักษณะวิลล่า หรือการดูแลส่งเสริมสุขภาพ มีการจัดบริการสปา นวด ซึ่งกรมฯ ได้หารือกับสมาพันธ์สปา, สมาคมสปาไทยและภาคเอกชน ในการกำหนดรูปแบบเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

#### มาตรการของสคบ. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mco, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-สคบ. รายงานสถานการณ์วันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 2 ราย เป็นนักศึกษาชายไทย อายุ 35 ปี เดินทางมาจากอินเดีย ถึงไทยวันที่ 8 ส.ค. เทียบวันเดียวกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 20 ราย เข้าพัก SQ ใน กทม. ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 3 วันที่ 21 ส.ค. ผลพบเชื้อ และชายกาดาร์ อายุ 71 ปี เดินทางมาพร้อมลูกชายเพื่อรักษาโรคมะเร็งตับต่อเนื่อง ถึงไทย 22 ส.ค.เข้า AHQ ที่รพ.เอกชนใน กทม. ผลการตรวจก่อนเดินทางไม่พบเชื้อทั้ง 2 คน อยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่มเติม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 3,397 ราย แยกเป็น ติดเชื้อในประเทศ 2,444 ราย และในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ 460 ราย รักษาหายเพิ่ม 1 ราย รวมรักษาหาย 3,222 ราย (ร้อยละ 94.85) ยังรักษาในรพ. 117 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, tnthailand, thebankokinsight) ไอเอ็นเอ็น, สวท., ทีวีทุกช่อง (เอาไปรวมกับข่าวกรม.สัญญาของปึก)

-ที่ จ.ระยอง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค.เพื่อประชุมกรม.สัญญา ครั้งแรก หลังเกิดสถานการณ์โควิด โดยเมื่อเวลา 12.45 น.นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน : (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ต.พลาอ.บ้านฉาง จ.ระยอง ก่อนตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ.และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้การต้อนรับ และพาตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ก่อนที่พล.อ.ประยุทธ์ จะเดินทาง ออกจากสนามบินอู่ตะเภา ได้มีชาวจังหวัดระยอง ประมาณ 10 คน ยืนส่งเสียงร้องนายกาสุ้งๆ พร้อมมอบพวงมาลัยให้กำลังใจ (เอาเนื้อปึก)

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผู้จัดการ, แนวหน้า

## ประเด็นข่าว

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีผู้นำ 6 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม และกล่าวตอนหนึ่งว่า ไทยได้รับการยอมรับว่าจัดการและควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้ดี เป็นผลจากความร่วมมือของประชาชนและนโยบายด้านสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญกับความพร้อมบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ ความสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและยา ตลอดจนความพร้อมเมื่อเจอภาวะวิกฤติ ซึ่งไทยพร้อมให้ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนกับนานาชาติภายใต้กรอบ WHO โดยจะเร่งพัฒนาขีดความสามารถของไทยในการเป็นฐานการผลิตยาและวัคซีนของอนุภูมิภาค รวมทั้งเห็นพ้องกับประเทศสมาชิกว่า เมื่อผลิตวัคซีนสำเร็จประชาชนทุกภาคส่วนควรจะสามารถเข้าถึงได้

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ตรวจพบโควิดในผู้ป่วยโรคเรื้อรังชาวต่างชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, workpointtoday) ทวีตช่อง 5, Thaipbs, NBT

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณีชาวเกาหลีที่เข้ามารักษาโรคมะเร็งตับในไทยและตรวจพบโควิด-19 ว่า การรับคนต่างชาติมารักษาโรคเรื้อรังมีข้อกำหนดต้องตรวจหาเชื้อใน 72 ชม.และปลอดเชื้อถึงให้เข้าไทย ซึ่งรายดังกล่าวตรวจแล็บใน 72 ชม.ไม่พบเชื้อ แต่เมื่อถึงประเทศไทยวันที่ 22 ส.ค. มีการตรวจสอบซ้ำถึงพบ ขณะนี้ยังไม่มีการแสดงของโรคโควิด ส่วนผู้ติดตามเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว ตรวจแล็บแล้วแต่ไม่เจอเชื้อ โดยผู้ป่วยรายนี้เป็นรายที่ 2 ที่ตรวจพบเชื้อ ส่วนรายแรกเป็นชาวบังคลาเทศที่เข้ามารักษาโรคเรื้อรังอย่างไรก็ตาม ทั้งหมดอยู่ในระบบปิด มีรถไปรับตั้งแต่สนามบินและกักตัวในรพ.ตลอด กองระบาดวิทยาจะสอบสวนโรคเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ เพื่อทำให้ระบบมีความปลอดภัยมากที่สุด และอาจจะต้องทบทวนประเทศที่จะอนุญาตให้เข้ามารักษาโรคเรื้อรัง รวมถึงมาตรฐานการตรวจแล็บด้วย

ด้าน นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศเกาหลี มีผู้ป่วยรายใหม่วันละประมาณ 200 ราย เป็นอัตราค่อนข้างคงที่และเลยจุดสูงสุดของการระบาดมาแล้ว ผู้ป่วยรายนี้อยู่ในรพ.ตลอด ถ้ารพ.ปฏิบัติตามมาตรการที่ตกลงกันไว้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังจะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ จึงมีความเสี่ยงที่โควิดจะทำให้อาการรุนแรงได้

#### 2.ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ชี้แจงเหตุผลที่ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปถึง 30 ก.ย.นี้ ว่า ทั้งฝ่ายความมั่นคง สธ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือเรื่องนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งสิ่งสำคัญคือการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกของคนทั้งในประเทศและแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามา รวมถึงต้องบูรณาการกฎหมายเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ยืนยันว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และภาคธุรกิจสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

#### 3.รับท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, เดลินิวส์, nationtv, thailandplus

-รมว.การท่องเที่ยวฯ เผย ที่ประชุมศบค.ได้เห็นชอบการเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบจำกัด โดยนำร่องผ่าน “ภูเก็ตโมเดล” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบ New Normal มีการกำหนดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวพักอาศัยแบบจำกัดบริเวณ เป็นเวลา 14 วัน เมื่อครบกำหนดจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากไม่พบเชื้อจะสามารถออกจากพื้นที่จำกัดไปท่องเที่ยวพื้นที่อื่นในจังหวัดภูเก็ตได้ แต่ถ้าต้องการไปท่องเที่ยวจังหวัดอื่น ต้องอยู่ในพื้นที่จำกัดอีก 7 วัน ก่อนตรวจหาเชื้ออีกครั้ง หากไม่พบเชื้อจึงจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปจังหวัดอื่นได้

#### 4.การจำกัดคนดูไทยลีก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายกรวิวี ปริศนานันท์กุล รองประธานบริหาร บ. ไทยลีก จก. กล่าวถึงกรณีอนุญาตให้กีฬาฟุตบอลแข่งขันแบบเปิดโดยมีผู้ชมได้ไม่เกิน 50% หรือไม่เกิน 4,000 คน รวมถึงห้ามตะโกนส่งเสียงเชียร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าพร้อมให้ความร่วมมือ แต่ขอความชัดเจนเรื่องการอนุญาตให้ผู้ชมเข้าสนาม 50% ของความจุสนาม หรือไม่เกิน 4,000 คน เพราะกีฬาฟุตบอลมีผู้ชมมากกว่ากีฬาอื่นหลายเท่า และแต่ละสนามมีความจุไม่เท่ากัน

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิสิก, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอินโฟเควสท์ จส.100, nationtvnewtv, thestandard, thebangkokinsight, businesstoday, thaiquote, xinhua thai, efinancethai, thaiPBS, sanook)

-จีน จะจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงก่อน เมื่อวัคซีนได้รับการพัฒนาจนสำเร็จ นอกจากนี้ ได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ยังอยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกให้กับกลุ่มบุคลากรด่านหน้าต่อสู้กับการระบาด

-อังกฤษ ผลโพลชาวอังกฤษกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าประเทศใดที่พัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 สำเร็จ ควรจะแบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 397 ราย ในพื้นที่ 17 แห่งทั่วประเทศเกาหลีใต้ ประกาศเตือนการระบาดครั้งใหญ่ทั่วประเทศและเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังสั่งให้โรงเรียน 1,845 แห่งหยุดการเรียนแบบเข้าชั้นเรียนชั่วคราว หลังพบนักเรียน 283 คน ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน 79 คน ติดเชื้อเป็นครั้งแรกหลังจากเปิดเรียน ขณะที่กรุงโซลเริ่มบังคับสวมหน้ากากอนามัยในที่

### ประเด็นข่าว

สาธารณสุขทั้งในและนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก

- ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4,891 ราย ใน 24 ชั่วโมง สูงสุดนับตั้งแต่ยุติการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์
- ฟิลิปปินส์ ออกมาตรการให้สวมเฟซชีลด์คู่กับหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19
- เมียนมา พบผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 13 ราย ยอดสะสม 463 ราย
- อินเดีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61,408 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 836 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้ติดเชื้อสะสม 3,106,348 ราย เสียชีวิตอย่างน้อย 57,542 ราย
- นิวซีแลนด์ ประกาศขยายเวลาการล็อกดาวน์เมืองโอ๊คแลนด์ ออกไปอีก 4 วัน
- ไอร์แลนด์เหนือ พบคลัสเตอร์แพร่ระบาดกลุ่มใหญ่ มีตำรวจติดเชื้อ 8 นาย จาก 2 สถานีในเมืองแอนทริม และนิวทาวน์แอบบี อีก 60 นายต้องแยกกักตัวเฝ้าดูอาการ เบื้องต้นปิดสถานีตำรวจทั้งสองแห่งชั่วคราวและเร่งทำความสะอาดครั้งใหญ่ ส่วนผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 6,766 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 206,768 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 23,583,616 ราย อากาศรุนแรง 61,513 ราย รักษาหายแล้ว 16,080,573 ราย เสียชีวิต 812,513 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐอเมริกา 2.บราซิล 3.อินเดีย 4.รัสเซีย และ 5.แอฟริกาใต้ ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 117

### ประชุมกรม.สัจจร

- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, nationtv)
- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และคณะ ประชุมกรม.นอกราชอาณาจักรที่ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 24-25 ส.ค. และตรวจราชการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในโครงการต่างๆ โดยตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำตรวจเยี่ยม
- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ
- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กให้ข้อเท็จจริงกรณีประชุมกรม.สัจจรว่า ทั้ง 2 วันไม่มีการให้ปิดถนนหรือปิดโรงเรียนทุกสังกัด ส่วนโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ปิดเองเพราะมีประชุมโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งกรม.จะเปิดโอกาสให้คณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชน และหลายๆ องค์กร เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหา รวมถึงจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา

### ความคิดเห็นบัตรทอง

- สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศ ประจำปี 2563 เรื่องการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผ่านเว็บไซต์และไลฟ์สด โดย นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานโดยตรงสามารถดำเนินการได้ทันที และหลายข้อเป็นทิศทางเดียวกับที่มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ไว้ เช่น การเร่งรัดให้เกิดศูนย์ประสานงานในแต่ละพื้นที่ ส่วนสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ มีข้อเสนอที่ดีหลายเรื่อง เช่น การขยายรูปธรรมโรคของสิทธิ UCEP เพิ่มขึ้น, ให้มีหน่วยร่วมบริการในระบบการดูแลระยะยาว โดยเฉพาะในวัด รวมถึงพัฒนาระบบส่งต่อ สำหรับข้อเสนอที่ได้รับจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ เช่น การเพิ่มสิทธิประโยชน์ชุดเขยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, สนับสนุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการจำลองการใช้ชีวิตประจำวันอย่างอิสระในกลุ่มผู้ป่วยบริบาลฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รวมถึงการให้สิทธิในการดูแลผู้ป่วยบริบาลระยะกลางเท่าเทียมกันในทุกสิทธิการรักษา เป็นต้น

### เสนอบรรจุวิชาปฐมพยาบาล-CPR ชั้นมัธยม

- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ
- น.ส.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส.กทม.เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนให้ก.ศึกษาธิการบรรจุวิชาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำ CPR และใช้เครื่อง AED ในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากสถิติเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในประเทศไทยมีโอกาสรอดชีวิตน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ

### ประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

- สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยเป็นการจัดประชุมแบบ new normal จำกัดผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน ผู้สนใจสามารถฟังการบรรยายในระบบ Zoom และ FACEBOOK Live และเก็บคะแนนหน่วยกิตได้

### บุหรีไฟฟ้า

- สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก
- นายอาสา ศาลิคุปต์ และ นายมาริช กรัณวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มลาชาตควันยาสูบ (ESCT) และแอดมินเพจบุหรีไฟฟ้าคืออะไร เข้าร่วมประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีการพิจารณาข้อร้องเรียนกรณีการห้ามขายและห้ามนำเข้าบุหรีไฟฟ้า โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมการค้าต่างประเทศ สคบ. กรมควบคุมโรค และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เข้าร่วมการประชุม โดยนายอาสา ระบุว่า การแบนบุหรีไฟฟ้าเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกว่า และการได้รับข้อมูลการวิจัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้า ถือเป็นปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ผลการศึกษาวิจัยจากหน่วยงานต่างประเทศ เช่น อังกฤษ สหรัฐฯ ยุโรปหลายประเทศ สรุปรองกันว่าบุหรีไฟฟ้ามีสารพิษที่อันตรายน้อยกว่า ซึ่งได้นำข้อมูลนี้เสนอ พณ. และ สธ. มาตลอด แต่ไม่เคยนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไข

## ประเด็นข่าว

มาตรการแบนบุหรี่ไฟฟ้า หวังว่าคณะทำงานของ พณ. และการทบทวนรายงานของ ศจย. ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ จะมีความเป็นกลางและคำนึงถึงผลกระทบต่อคนทุกกลุ่ม

### สสจ.ร้อยเอ็ดชี้แจงกรณีจับคนปลูกกัญชา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์บ้านเมือง

-นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ชี้แจงกรณี นายไพโรจน์ ทิพย์ไพบูลย์ อยู่บ้านเชียงใหม่ ม.1 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ถูกจับกุมข้อหา มีต้นกัญชาไว้ในครอบครอง 2 ต้น อ้างว่าปลูกไว้เพื่อต้มเป็นยารักษาอาการป่วยเรื้อรังของพ่อตา ว่า กัญชายังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองหรือเสพ หากไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมาย บุคคลหรือองค์กรที่จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัย ต้องมีลักษณะตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจาก อย. โดยความเห็นชอบของ คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ขณะนี้ จ.ร้อยเอ็ดมีรพ.ที่เปิดคลินิกกัญชา 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.เมืองสรวง รพ.สุวรรณภูมิ รพ.โพหนอง และ รพ.เกษตรวิสัย ทั้งนี้ สธ.อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาเพื่อการรักษาสามารถปลูกไว้ใช้เองที่บ้าน

### ปลดล็อกพืชกระท่อม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา, สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์

-นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวเรื่องการยื่นญัตติร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ต่อประธานผู้แทนราษฎร ว่า ได้จัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน อ.ปากพนัง, หัวไทร, เขียวใหญ่, ชะอวด, ร่อนพิบูลย์, จุฬาภรณ์, เฉลิมพระเกียรติ และพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีประชาชนบริโภคพืชกระท่อมจำนวนมาก และนำความเห็นมาประกอบเป็นข้อมูลในร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญคือ 1.การอนุญาตให้ปลูกพืชกระท่อมได้ 1 ต้นต่อ 1 ครัวเรือน เวทีประชาพิจารณ์เสนอปลูก ครัวเรือนละ 2-3 ต้น 2.การปลูกพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ต้องขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และขออนุญาตต่อ ป.ป.ส. 3.การแปรรูปพืชกระท่อมในรูปแบบต่างๆ เช่น ชนิดแคปซูล หรือเป็นชา ต้องขออนุญาตต่อ อย. 4. การแปรรูปเป็นน้ำดื่มใบกระท่อม 4 คุณ 100 ที่มีสารเสพติดเป็นส่วนผสม ต้องมีข้อกำหนด หรือออกเป็นประกาศกระทรวงเพื่อใช้ในการควบคุมต่อไป

### รพ.ระยอง ลดความแออัด-ลดการรอคอย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ acnews, สำนักข่าวไทย, มติชนออนไลน์, Innews, thailandplus

-นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ คุวิจิตรสุวรรณ เลขาธิการ รมว.สธ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุมกรม.สัจจร ที่รพ.ระยอง และคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครระยอง ติดตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ และกล่าวว่า สธ. มีนโยบายพัฒนาความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออก รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ โดยรพ.ระยองได้ขยายรพ.สาขา 4 มุมเมือง ได้แก่ สาขาเกาะหวาย สาขาเนินพระ สาขาตะพง คลินิกชุมชนอบอุ่น และคลินิกมิตรไมตรี พร้อมทั้งเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรพ.ประจำอำเภอ สร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อผู้ป่วยทั้งทางน้ำและอากาศ ระบบรักษาทางไกล ตรวจสอบสุขภาพด้วยเครื่องตรวจทางการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) ที่บ้าน, ที่โรงงาน และที่ รพ.สต. ส่งผลการตรวจถึงแพทย์ผู้รักษาผ่านระบบออนไลน์ มีการรับยาใกล้บ้าน และเปิดคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา เพิ่มการตรวจพิเศษ-ผ่าตัดในคลินิกนอกเวลา พัฒนาศูนย์โรคหัวใจ ทำให้ช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในผู้ป่วยนัดได้ประมาณ 20 นาที ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย ลดการรอคอยได้สูงสุด 55 นาที

### ไม่อนุญาตผสมเมลานินในอาหาร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, Innews, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, New18, thailandplus)

-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. ยังไม่อนุญาตให้เมลานินเป็นส่วนประกอบในอาหารหรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากเป็นฮอร์โมน หากใช้ในระยยาวอาจเกิดอันตรายได้ ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนยาที่มีส่วนผสมของเมลานินเป็นยาควบคุมพิเศษต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ เมลาโทนิเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นจากต่อมไพเนียลในสมอง ทำหน้าที่ควบคุมการหลับและการตื่นในรอบวัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงฤดูการ นิยมนำมาใช้รักษาความผิดปกติจากการนอนหลับ ข้อมูลงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปี เมื่อใช้เมลานินสามารถเพิ่มคุณภาพการนอนได้ แต่ในกลุ่มเด็ก การได้รับเมลานินมีแนวโน้มเกิดความไม่ปลอดภัย อาจกระทบกับฮอร์โมนอื่นและอาจรบกวนพัฒนาการของร่างกายในช่วงที่เป็นวัยรุ่น นอกจากนี้ เมลาโทนิอาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิด ผู้มีปัญหานอนไม่หลับจึงควรปรึกษาแพทย์

### ภัยน้ำท่วม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-ร.อ.นพ.อัฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ. ได้ประสานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแต่ละจังหวัดเพื่อตรวจสอบความพร้อมช่วงอุทกภัย โดยแต่ละจังหวัดมีการจัดตั้ง EOC ประสานการทำงานของสาธารณสุขกับฝ่ายปกครอง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ น้ำท่วมจะใช้เรือของทหาร ปก. และมูลนิธิกู้ภัย เข้าไปช่วยเหลือและนำส่งรพ. สำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้มีโรคประจำตัว ควรจัดเก็บยาในที่ปลอดภัย ดูแลสุขอนามัยที่จำเป็นของผู้ป่วย และประเมินสถานการณ์ หากเกิดภาวะฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปที่ปลอดภัย ให้โทร. 1669 นอกจากนี้ ขอให้ระมัดระวัง อุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูด ไม่ควรขับรถฝ่ากระแส น้ำหลากที่มองไม่เห็นเส้นทาง ระวังสัตว์มีพิษ และโรคที่มากับน้ำ

### ข่าวปลอม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100

-ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความเรื่อง ตีมน้ำผสมเบกกิ้งโซดา ช่วยรักษาโรคหวัดได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็น

## ประเด็นข่าว

ข้อมูลเท็จ เบกกีงโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตไม่มีผลในการรักษาโรคใด

-กรณีมีข้อความเตือนผู้ที่ชอบวางโทรศัพท์มือถือไว้ตรงหัวนอน จะทำให้เป็นมะเร็งสมอง กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าการใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการวางโทรศัพท์มือถือใกล้บริเวณศีรษะ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งสมองทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

